

Đua thuyền Thái Bình có tổng cộng 5 huy chương vàng ở môn thi Rowing



Vận động viên Phạm Thị Thảo đạt huy chương vàng ở nội dung thuyền đôi hạng nặng mái chèo đôi.



Vận động viên Hà Thị Vui nhận huy chương vàng ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ mái chèo đơn.

Sáng ngày 14/5, 2 vận động viên (VDV) đua thuyền Thái Bình tại đội tuyển Rowing Việt Nam là Phạm Thị Thảo và Hà Thị Vui đã kết thúc ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 31 với 2 huy chương vàng (HCV), qua đó nâng tổng số HCV đạt được của đua thuyền Thái Bình tại môn thi Rowing lên 5 HCV. Ở nội dung thuyền đôi hạng nặng mái chèo đôi, vượt qua các VĐV đến từ Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Philippines, Singapore, VĐV Phạm Thị Thảo cùng đồng đội đã về nhất với thời gian thi đấu 7 phút 37 giây 996, qua đó VĐV Phạm Thị Thảo đạt

được chiếc HCV thứ ba tại SEA Games năm nay. Còn ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ mái chèo đơn, VĐV Hà Thị Vui cũng đã có ngày thi đấu xuất sắc khi vượt qua các đối thủ đến từ Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Philippines để đạt HCV với thời gian thi đấu 7 phút 06 giây 054. Đây là HCV thứ hai của VĐV Hà Thị Vui tại SEA Games năm nay. Như vậy, đội tuyển nữ Rowing Việt Nam đã đạt HCV ở các nội dung đã thi đấu, trong đó có đóng góp không nhỏ của 2 VĐV đến từ đội tuyển đua thuyền Thái Bình.

Vận động viên Bùi Trường Giang của Thái Bình đạt huy chương vàng wushu tán thủ hạng 60kg



Vận động viên Bùi Trường Giang đạt huy chương vàng tại SEA Games 31.

Chiều ngày 15/5, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), vận động viên (VDV) Bùi Trường Giang của Thái Bình đã đạt huy chương vàng (HCV) wushu tán thủ hạng 60kg sau chiến thắng 2 hiệp trước võ sĩ của đoàn thể thao Indonesia. Được kỳ vọng sẽ đạt tấm HCV ở nội dung này, VĐV sinh năm 1993, quê ở xã Song An (Vũ Thư) nhập cuộc đầy tự tin. Bên

cạnh đó, với lợi thế sân nhà, VĐV Bùi Trường Giang đã có những cú đánh chuẩn xác, áp đảo đối thủ, qua đó nhanh chóng đạt được thành tích cao nhất ở nội dung wushu tán thủ hạng 60kg. Sau tấm HCV tại SEA Games 31, VĐV Bùi Trường Giang sẽ nghỉ ngơi trước khi trở lại nỗ lực tập luyện hướng tới Đại hội thể thao châu Á 2022.

TỬ ANH

Tiêm mũi 4 vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công nhân lao động tại doanh nghiệp

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Công ty TNHH U-Li (VN) vừa tổ chức tiêm mũi 4 vắc-xin phòng Covid-19 cho gần 500 cán bộ, công nhân lao động của Công ty.

Để thực hiện hiệu quả công tác tiêm chủng, trước đó Công ty đã rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện tiêm; bố trí khu vực chờ tiêm, khám sàng lọc, khu vực tiêm và theo dõi sau tiêm. Do số lượng người tiêm đông, các đơn vị đã bố trí, sắp xếp tiêm theo các khung giờ khác nhau. Tại buổi tiêm chủng, công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng kế hoạch, không ghi nhận có phản ứng nặng sau tiêm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần TBS Sóng Trà (khu công nghiệp Sóng Trà, thành phố Thái Bình) tổ chức tiêm

vắc-xin phòng Covid-19 cho khoảng 700 cán bộ, công nhân lao động.

HOANG LANH



Công nhân, người lao động Công ty TNHH U-Li (VN) tiêm mũi 4 vắc-xin phòng Covid-19.

Theo hướng dẫn của ngành y tế:

- + Đối tượng tiêm mũi 4 gồm: Người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm Covid-19 như: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
+ Vắc-xin sử dụng: Vắc-xin mRNA (vắc-xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vắc-xin do AstraZeneca sản xuất; vắc-xin cùng loại với mũi nhắc lại lần 1.
+ Khoảng cách tiêm: ít nhất là 4 tháng sau mũi nhắc lại lần 1.
Nhiều quốc gia đã triển khai tiêm mũi 4: Israel, Anh, Chile, Lào...

HUNG HÀ

Đẩy mạnh thực hiện "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng và ký xác nhận hộ chiếu vắc-xin

Huyện Hưng Hà vừa tổ chức họp tăng cường công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, làm sạch dữ liệu tiêm chủng và ký xác nhận hộ chiếu vắc-xin tới chủ tịch UBND, trưởng trạm y tế các xã, thị trấn trong huyện.

Qua theo dõi và giám sát công tác tiêm chủng cho thấy, địa phương bảo đảm yêu cầu, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương tiến độ tiêm phòng chậm, độ bao phủ mũi 3, 4 còn thấp. Đến nay, số vắc-xin còn tồn đọng trên 1.500 liều. Để bảo đảm tiêm vắc-xin

phòng Covid-19 theo đúng quy định, huyện Hưng Hà yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng mũi 3 và mũi 4 cho người đủ 18 tuổi trở lên. Đồng thời, tiếp tục tiến hành rà soát từng trường hợp chưa tiêm để đăng ký vắc-xin với huyện chậm nhất trước ngày 21/5. Khi có vắc-xin phân bổ về, các xã tổ chức tiêm theo hình thức cuốn chiếu, lưu động tại các thôn, xã ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ. Chỉ đạo các tổ Covid-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, bảo đảm 100% người dân đủ điều kiện được tiêm mũi 3, 4. Các

địa phương phối hợp với công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức tiêm phòng cho công nhân tại doanh nghiệp hoặc tại trạm y tế xã; các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và thực hiện quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 theo Công văn số 2262/BYT-CNTT của Bộ Y tế và ký xác nhận hộ chiếu vắc-xin xong trước ngày 1/6/2022.

THANH THỦY

Tập huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho công nhân

Nhân tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Araviat (khu công nghiệp Tiên Hải, huyện Tiên Hải) vừa tổ chức tập huấn PCCC và CNCH.

Hơn 600 cán bộ, công nhân Công ty đã được cung cấp thông tin về các vụ cháy điển hình trong nước, trong tình hình gian qua, các nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ tại gia đình, khu dân cư, cơ sở tập trung đông người. Tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ PCCC và CNCH cơ bản như: nhận biết và

phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự cố có thể gây cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, sử dụng và thực hành dập tắt đám cháy với thiết bị chữa cháy mô hình, thực hành kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc... Giải đáp, hướng dẫn những thắc mắc của học viên về các vấn đề liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

Tiếp đó, với tình hình giả định xảy ra cháy tại phân xưởng sản xuất, Công ty đã tổ chức sơ tán công nhân, lực lượng, phương tiện chữa cháy cơ sở triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát

PCCC và CNCH đã điều cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng, phương tiện chữa cháy của cơ sở triển khai đội hình phun nước chữa cháy, kết hợp tìm kiếm, cứu người bị kẹt trong khu vực nhà xưởng.

Thông qua buổi tập huấn giúp nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân, đội PCCC cơ sở, phát huy triệt để phương châm "4 tại chỗ" trong công tác PCCC và CNCH, tích cực và chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ xảy ra.

TRỊNH CƯỜNG

KỶ NIỆM 81 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình. Các em đã và đang không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Từ các hoạt động của đội, các phong trào lớn như: phong trào Trần Quốc Toàn, kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt... được tổ chức đã có nhiều tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, đạt giải cao trong các kỳ thi Trưng Nguyên nhỏ tuổi, kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia; tích cực tham gia công tác đội; giúp đỡ ông bà, cha mẹ và các bạn.

Nhân dịp này, các em nhi đồng tiêu biểu được kết nạp vào Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh; Hội đồng Đội tỉnh trao giải liên hoan các đội tuyên truyền măng non "Thiếu nhi Thái Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy", phát động phong trào "Thiếu nhi Thái Bình thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao các công trình măng non có tổng trị giá 135 triệu đồng cho hội đồng đội các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Hưng Hà; các em đội viên và đại biểu xem phim tư liệu "Những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa hơn 3km kênh mương nội đồng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các hạng mục, công trình nông thôn mới. 100% xã, thị trấn chỉ đạo các chi hội đã phát động cho hội viên nông dân đăng ký tham gia cuộc vận động, qua bình xét có trên 96% gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Kiến Xương đã xây dựng được 5 mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; vận động hội viên phát triển chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường. Một số cơ sở hội làm tốt việc vận động hội viên tham gia trồng hoa, cây cảnh, cây xanh, xây dựng bể chứa rác thải đặt tại các cánh đồng. Điển hình như: Hội Nông dân xã Bình Định, Quốc Tuấn, Vũ Lễ, Thanh Tân, Bình Nguyên. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện đã tổ chức gặp mặt, động viên một số hộ nông dân tiêu biểu trong việc tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn, ủng hộ việc thành lập câu lạc bộ các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện với 20 thành viên tham gia với mục đích chủ yếu là liên kết sản xuất hàng hóa theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa các hội viên.

Thông qua hoạt động, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Kiến Xương góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY TÂN ĐỆ Tỉnh nguyện làm đẹp cảnh quan Đền thờ Bác Hồ



Đoàn viên, thanh niên Công ty Tân Đệ vệ sinh môi trường khuôn viên Đền thờ Bác Hồ và khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam.

Sáng ngày 15/5, đoàn viên, thanh niên Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2022) tại Đền thờ Bác Hồ.

Để tỏ lòng thành kính, tri ân với Bác và tạo ấn tượng không

KHÁC ĐUẦN

Honda HEAD Hưng Thịnh trao 2 xe máy cho khách hàng may mắn



Đại diện Honda Việt Nam trao giải cho 2 khách hàng may mắn.

Honda HEAD Hưng Thịnh vừa tổ chức trao giải chương trình khuyến mại "Đầu tinh thay mới - Rước quà phơi phới" do Honda Việt Nam tổ chức. Theo đó, 2 khách hàng may mắn của HEAD Hưng Thịnh đã trúng một giải đặc biệt với chiếc xe máy Honda SH125i và một giải nhì với chiếc xe máy Honda Vision.

Được biết, nhằm mục đích mang lại cho khách hàng sử dụng xe máy Honda những trải nghiệm tuyệt vời về hoạt động dịch vụ chính hãng tại tất cả các cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD), từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/3/2022, Honda Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mại "Đầu tinh thay mới - Rước quà phơi phới" trên toàn quốc.

Khách hàng là người sử dụng xe đến HEAD trong thời gian khuyến mại thỏa mãn 2 điều kiện sau: Mua hoặc thay dầu nhớt chính hiệu Honda tại các HEAD; có cài đặt ứng dụng MyHonda+ (đã thêm số khung xe vào ứng dụng) sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn. Trong đó có 9 giải đặc biệt, mỗi giải 1 xe máy SH125i trị giá trên 70 triệu đồng.

NGUYỄN THỜI

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của văn phòng UBND tỉnh

(chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2022/TT-VPCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Thông tư, văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; bộ máy tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Văn phòng UBND cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác của UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Văn phòng UBND cấp tỉnh là đầu mối cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh; quản lý công bố và phục vụ các hoạt động chung của UBND cấp tỉnh; giúp

chủ tịch UBND và các phó chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của văn phòng; tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ngoại vụ, dân tộc (đối với địa phương không tổ chức riêng sở ngoại vụ, ban dân tộc).

Văn phòng UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ trình UBND cấp tỉnh ban hành: Quy chế làm việc của UBND cấp tỉnh; quyết định phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành,

lĩnh vực thuộc thẩm quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (sở), UBND cấp huyện.

Trình chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh theo phân công; tham mưu, xây dựng, quản lý, theo dõi và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND cấp tỉnh.

Phục vụ hoạt động chung của UBND cấp tỉnh; tham mưu, giúp chủ tịch UBND và các phó chủ tịch UBND cấp

tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản trình UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh; theo dõi, đón tiếp, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện.

Ngoài ra, văn phòng UBND cấp tỉnh tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; đầu mối triển khai kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho cổng thông tin điện tử cấp tỉnh và các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành được UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh phân công...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2022.